

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 và công tác trọng tâm năm 2020

Thực hiện văn bản số 2123/HD-CAT-PV05 ngày 04/10/2019 của Công an tỉnh hướng dẫn tổng kết, xét phân loại kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong Cơ quan, Doanh nghiệp năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 và công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 của đơn vị như sau:

I. TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT gồm có: 01 Trưởng Ban do Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm, 02 Phó Trưởng ban, 05 phòng chuyên môn, Văn phòng Đại diện Ban Quản lý KKT tại KCN, KKT; 01 đơn vị trực thuộc là Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng KKT và Đội Bảo vệ KKT Nhơn Hội. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động là 98 người, tại cơ quan bố trí 02 hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ trực 24/24. Đảng bộ KKT trực thuộc Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh (gồm 18 Chi bộ trực thuộc, trong đó có 07 Chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp và 11 Chi bộ DN ngoài quốc doanh). Công đoàn cơ sở Ban Quản lý KKT trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Đoàn thanh niên KKT trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế quan tâm, duy trì thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau. Ngay từ đầu năm Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo cho toàn thể cán bộ CCVC, người lao động đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2019 và nghiêm túc triển khai thực hiện, có hiệu quả (*văn bản số 07/BQL-VP ngày 03/01/2019*), đồng thời đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2019 với Công an tỉnh tại văn bản số 57/BQL-VP ngày 14/01/2019.

Trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn KKT, các KCN, Lãnh đạo Ban thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở lực lượng Đội Bảo vệ Khu kinh tế luôn đảm bảo hoạt động có hiệu quả, công tác tuần tra, kiểm tra được tăng cường thường xuyên và kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương trong giải quyết các vụ việc. Cử cán bộ tham gia các lớp huấn luyện nghiệp lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an tỉnh tổ chức. Ngoài ra còn lồng ghép vào nội dung họp trực báo cơ quan

định của cơ quan để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ANTT, duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn ANTT tại KKT Nhơn Hội và các KCN đã được ký kết.

Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, trong năm 2019 Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức 03 Hội nghị Phổ biến GDPL, trong đó 01 Hội nghị cho đối tượng là đảng viên, cán bộ CCVC, người lao động thuộc Ban Quản lý KKT với 90/98 cán bộ CCVC, người lao động tham dự và 02 Hội nghị cho chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp trong KKT và các KCN với 150 người/125 doanh nghiệp tham dự. Đồng thời, phối hợp với Đảng ủy KKT tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019 "*Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*", trên cơ sở đó hướng dẫn đảng viên, đoàn viên đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019. Ngoài ra, thông qua các kỳ sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức giữ vững đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật nhà nước; thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước; thực hiện quyền và nghĩa vụ của CBCC, VC theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Lãnh đạo Ban Quản lý KKT quan tâm chỉ đạo phối hợp với các phòng chuyên môn của Công an tỉnh, KKT kinh tế Nhơn Hội và các KCN Phú Tài – Long Mỹ được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, xử lý kịp thời những tình huống về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp, bảo đảm tốt an ninh trật tự cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong công tác đảm bảo an toàn cơ quan, Ban Quản lý KKT đã đề ra nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ nội bộ. Bố trí đủ lực lượng chuyên trách 24/24 giờ trong ngày và phân công trực đầy đủ trong các ngày lễ, tết tại cơ quan và trên địa bàn KKT Nhơn Hội và các KCN.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và Kế hoạch công tác trọng tâm đã ban hành, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tập trung nguồn lực để triển khai cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

- Trong 10 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn KKT Nhơn Hội và các KCN thu hút mới 22.315,97 tỷ đồng (**đạt 111,6% so với kế hoạch cả năm**); cấp mới 14 Dự án với vốn đăng ký 19.663,92 tỷ đồng, điều chỉnh 22 Dự án với vốn tăng thêm 2.652 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện đạt 3.986 tỷ đồng (**đạt 79,7% so với kế hoạch cả năm**). Hiện có 317 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 75.541 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện khoảng 26.585 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 35% tổng vốn đăng ký). Trong đó có 33 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 486 triệu USD. Số dự án đang đầu tư xây dựng là 144 dự án.

- Doanh thu: Ước thực hiện 10 tháng đầu năm đạt khoảng 21.404 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ (21.404/20.262 tỷ đồng); Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện 10 tháng đầu năm đạt 246,4 triệu USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ (246,4/219,3 triệu USD); Nộp ngân sách 10 tháng đầu năm khoảng 750 tỷ đồng.

- Làm việc với gần 100 DN để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động và làm việc với 14 doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài để hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện đảm bảo các quy định về quản lý và sử dụng lao động nước ngoài theo quy định.

- Từ đầu năm đến nay địa bàn KCN, KKT đã xảy ra 13 vụ cháy, ước tổng thiệt hại khoảng 140 tỷ đồng; xảy ra 26 vụ TNLĐ với số người bị thương 23, trong đó có 01 vụ chết người.

- Tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng 04 tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch; xem xét thẩm định 11 TKCS, 16 TKBVTC - Dự toán; tham gia thỏa thuận, góp ý 04 QHTMB, 12 QHCT 1/500; cấp 42 GPXD và 01 GPXD điều chỉnh; Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình 05 dự án (hạng mục); Kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng 05 dự án (hạng mục).

- Thẩm định, phê duyệt 08 Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận đăng ký 12 Kế hoạch BVMT; xác nhận hoàn thành công trình BVMT cho 02 dự án tại KKT Nhơn Hội và các KCN; Thực hiện 14 lượt kiểm tra đột xuất công tác BVMT tại các DN trong các KCN, KKT, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có quyết định xử phạt VPHC 01 đơn vị là Công ty TNHH Nông Trại Xanh với số tiền phạt là 06 triệu đồng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn, tuần tra, xử lý các đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép tại KKT Nhơn Hội. Kết quả: đã xử phạt 08 trường hợp khai thác cát với số tiền 16.000.000 đồng; xử phạt 07 trường hợp mua bán, vận chuyển khoáng sản (cát) không rõ nguồn gốc với số tiền 2.100.000 đồng; tạm giữ 01 xe máy đào, 05 ô tô tải, 07 xe máy và một số cuộc xềng dùm để khai thác; thực hiện giáo dục, răn đe 10 đối tượng, trong đó 03 đối tượng có xe máy đào cho viết bản cam kết không thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trong KKT; cho 07 đối tượng có xe tải viết bản cam kết không thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc. Tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết quy chế phối hợp về việc kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn KKT Nhơn Hội.

Từ đầu năm 2019 đến thời điểm báo cáo, Ban Quản lý KKT phát hành 08 văn bản đi có độ “Mật”; tiếp nhận 21 tài liệu đóng dấu “Mật” của các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh gửi đến. Việc tiếp nhận, trình xử lý và quản lý, lưu trữ các tài liệu mật do các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh gửi đến, ban hành, quản lý các loại văn bản thuộc phạm vi BMNN luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp lệnh bảo vệ BMNN; luôn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ BMNN trong tiếp xúc, cung cấp thông tin cho người nước ngoài.

Các văn bản thuộc diện BMNN đều được lưu trữ, bảo quản riêng đúng theo quy định về bảo vệ BMNN. Từ khi thành lập đến nay Ban Quản lý KKT không để xảy ra trường hợp làm lộ, lọt thông tin, mất tài liệu BMNN của cơ quan hoặc vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Hiện nay Ban Quản lý KKT sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông và Thư điện tử công vụ công vụ của tỉnh do Sở Thông tin truyền thông làm đầu mối để thực hiện việc tiếp nhận văn bản đến, ban hành văn bản đi và gửi, nhận các văn bản giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đã ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Ban Quản lý (*Quyết định số 1003/QĐ-BQL ngày 28/6/2013*). Việc sử dụng hệ thống mạng Internet (ổ cứng di động, đĩa CD ...) được thực hiện đúng theo quy định. Do đó chưa có biểu hiện nguy cơ lộ, lọt BMNN trong công tác ứng dụng CNTT tại đơn vị.

Kết quả, trong năm 2019 tại Ban Quản lý KKT chưa xảy ra trường hợp nào vi phạm về tham nhũng, lãng phí trong cơ quan; 100% cán bộ CCVC, người lao động đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tình hình tư tưởng của cán bộ CCVC, người lao động diễn biến tốt, có tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ; lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không dao động trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua tại Ban Quản lý KKT không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

Theo Quy chế hoạt động của mô hình **“Tổ thanh niên tự quản về ANTT”** Ban Quản lý KKT (*Quyết định số 388/QĐ-BQL ngày 02/6/2017*) được kiện toàn lại năm 2017. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, **“Tổ thanh niên tự quản về ANTT”** được duy trì, đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chung trong toàn cơ quan. Tình hình ANTT trong cơ quan được giữ vững góp phần đảm bảo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ANTT của đơn vị.

Trong năm 2019, phối hợp với Công an tỉnh (phòng PV 05) làm việc với Chủ đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa và các DN trong KCN Nhơn Hòa xây dựng mô hình **“KCN Nhơn Hòa An toàn về ANTT”** và đã đi vào hoạt động.

Công tác phòng chống cháy nổ cũng được đặc biệt chú trọng, Ban Quản lý KKT đã thành lập Đội PCCC, xây dựng phương án chữa cháy, ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và thường xuyên kiểm tra nhắc nhở cán bộ công chức thực hiện tốt công tác PCCC tại cơ quan. Đồng thời, phối hợp với phòng PC 66 Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác PCCC tại DN.

Việc sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ANTT của cơ quan được thực hiện lồng ghép vào các đợt sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Quản lý KKT hàng năm.

Từ những kết quả nêu trên, đến thời điểm báo cáo năm 2019, tình hình ANTT trong cơ quan được giữ vững, không xảy ra tình trạng trộm cắp, cháy nổ, tai nạn lao động, không có hiện tượng tham nhũng, xâm phạm tài sản của cơ quan, vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính, hình sự. Cán bộ CCVC, người lao động Ban Quản lý luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội tại cơ quan và địa phương nơi cư trú.

Đề duy trì thành tích đã đạt được trong công tác toàn dân bảo vệ ANTT và cơ quan đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT”, tập thể Lãnh đạo Ban đã quan tâm, chỉ đạo cán bộ CCVC và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện tốt, đầy đủ những nội dung theo 5 tiêu chí đã đăng ký với Công an tỉnh. Phối hợp với cấp ủy Đảng và Công đoàn cùng cấp tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

(có Kết quả tự chấm điểm kèm theo)

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ban Quản lý KKT được duy trì, chuyên biến tích cực, đạt hiệu quả. Thông tin về tình hình hoạt động của KKT, KCN, giới thiệu các văn bản, quy định mới có liên quan đến CBCC, VC, người lao động được cập nhật thường xuyên, liên tục, kịp thời. Chủ động phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Cán bộ CCVC Ban Quản lý KKT đã nâng cao nhận thức, luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực, năng động, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chỉ trị được giao, đảm bảo ANTT và an toàn xã hội tại cơ quan và địa phương nơi cư trú.

Kết quả trong năm 2019, Ban Quản lý KKT chưa xảy ra việc tổ chức hoặc cá nhân đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng Nhà nước; chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ CCVC thuộc thẩm quyền giải quyết; không xảy ra tình trạng trộm cắp, cháy nổ, tai nạn lao động; không có hiện tượng tham nhũng, xâm phạm tài sản của cơ quan. Thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo 5 tiêu chí với Công an tỉnh.

Mô hình “**Tổ thanh niên tự quản về an ninh trật tự**” đã ra mắt, đi vào hoạt động và đáp ứng yêu cầu. Tình hình ANTT trong cơ quan được giữ vững. Bản thân cá nhân và gia đình cán bộ CCVC không có người vi phạm các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma túy, mại dâm... , tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ANTT của cơ quan, đơn vị.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2020

1/ Tiếp tục thực hiện Đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2020 theo Thông tư 23/2012/TT-BCA đúng thời gian quy định và triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.

2/ Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác ANTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCCVC, người lao động trong cơ quan, ĐVTT và các DN trong KKT và các KCN.

3/ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4/ Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, thực hiện xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng của cán bộ công chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

5/ Tổ chức sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ ANTT tại Khu kinh tế và các Khu công nghiệp để đánh giá những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn hạn chế trong quá trình phối hợp và đề ra biện pháp khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp đã ký kết giữa hai cơ quan trong công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp.

6/ Duy trì và hoạt động có hiệu quả mô hình “Tổ thanh niên tự quản về ANTT”, góp phần đảm bảo tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ANTT trong cơ quan, đơn vị. Cùng cố lực lượng, phát động phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc và nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; chủ động ngăn ngừa, phòng chống tội phạm và các âm mưu phản động của các thế lực thù địch.

7/ Bố trí, cử lực lượng bảo vệ chuyên trách và các Thành viên mô hình “Tổ thanh niên tự quản về an ninh trật tự” tham gia các lớp huấn luyện do Công an tỉnh tổ chức.

Ban Quản lý Khu kinh tế kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Phòng PV05;
- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban;
- Các Phòng, ĐVTT;
- Tổ thanh niên tự quản về ANTT;
- Lưu: VT, CVP.

Ph

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phan Việt Hùng